

ดูดวงญี่ปุ่นแบบถาวร... ขอบอกแม่นมาก ๆ(บอกแบบนี้ทุกครั้ง) เมษ-เมถุน

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2552

ราศีเมษ - ผู้ชาย (21 มี.ค. - 20 เม.ย.)

คนใจร้อน รัน ที่จะทำอะไรตามวิถีของตัวเองเป็นหลัก เป็นคนที่จู้จี้ก็คิดที่จะทำอะไรขึ้นมา ก็จะทำเลย โดยอาจจะไม่คิด ถึงผลที่อาจจะตามมา ก่อน เป็นคนที่มีพลังในตัวเองสูง หากใครมีแฟน คนรัก หรือคู่เป็นดวงนี้ ต้องรู้จักคำเดียว คือคำว่า 'อดทน ใจเย็น', ถึงแม้อาจจะต้องเป็นผู้ตามอยู่บาง... ความคิดสร้างสรรค์ แปลกๆ และมหัศจรรย์ อาจเกิดขึ้นกับคนๆนี้ เมื่อไหร่ก็ได้ให้คุณแปลกใจได้. หากใครไม่เข้าใจ หรือไม่ตามใจเขาบาง อาจจะไม่ไต่เป็นแฟนกันนาน

ผู้ชายในราศีนี้ ส่วนใหญ่จะมีผิวขาวๆ หรือซีดๆหน่อย และหากมีแผลเป็น ก็มักจะมีแผลที่ศีรษะ หนา หรือหัว เสียส่วนใหญ คนๆนี้เป็นคนประเภท รวดเร็ว ว่องไว มีพลังงานมากเหลือเกิน เป็นคนมีความมั่นใจสูงมากด้วย.... ผู้ชายประเภทนี้ ไม่ใช่พวกชอบนั่ง เสียใจ เศร้า หรือซึมเซานานๆ โดยเฉพาะเมื่อเลิกกับแฟน หรืออกหัก ทำใจได้เร็วมาก เพราะเป็นคน ค่อนข้างเด็ดเดี่ยว ตั้ร้อนพอควร เป็นคนรักความยุติธรรมมาก เป็นคนกล้าคิด กล้าพูด จนบางครั้ง ทั้ๆที่รู้ว่าพูดไป ก็อาจทะเลาะ หรือมีเรื่อง ก็ยังต้องพูด เป็นแบบ A straight forward type of guy หรือเป็นคนตรงๆนี้แหละ

ผู้ชายประเภทนี้ไม่ค่อยโกหก ยกเว้นคิดว่าสุดแสนจำเป็นจริงๆ ที่ต้องโกหก แต่เขาเป็นคนโกหกไม่เก่งเลย คนแบบนี้จะไม่โกหก หากเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย หากต้องโกหก มักจะโกหกเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ ผู้ชายราศีนี้ มีความสามารถพิเศษ ในการเข้าสังคมสูง เป็นคนพูดได้ทุกเรื่อง แมแต่เรื่องที่ไม่รู้ หรือไม่ถนัด เป็นคนที่ไม่มองอดีต และ อนาคต เท่ากับปัจจุบันมากนัก และเป็นคนมองโลกในแง่ที่ดี บ่อยครั้งความรู้สึกที่มองโลก ในแง่ที่ดี

ทำให้ต้องเสียใจ เสียความรู้สึก อยู่บ่อยๆ แต่ไม่ว่ายังไง เขาก็จะเดินหน้าต่อ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ

ถึงแม้ว่า จะเป็นคนที่ มั่นใจมาก จนเกือบเกินไป และเอาตัวเองเป็นใหญ่ เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยู่บ่อยๆ แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็เป็นคนที่ ใจดี น่ารัก และสุภาพมากทีเดียว เหลือเชื่อใหม่เนีย และที่แถมไม่ใช่นักใจร้าย ใจดำ ถึงจะใจแข็งมาก... เป็นคนที่ชอบช่วยผู้อื่น หากเขารู้ว่าคนๆ นั้นกำลังลำบาก ทั้งๆ ที่ เขาอาจจะไม่ได้ขอร้อง ให้ช่วยก็ตาม... ผู้ชายคนนี้จะเป็นคนอ่อนไหว แบบว่าเสียใจนะ หากคุณจำสิ่งไม่ดีที่เขาทำกับคุณได้ ที่เขาอาจลืมไปแล้ว หากเราเจอแบบนี้ ก็อย่าโกรธคนๆ นี้ ให้เขามีโอกาสอีกครั้งเถอะ

คนๆ นี้หากตั้งใจจะทำอะไรแล้ว ต้องทำให้ได้ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็น เรื่องของ งาน; หรือ 'ความรัก'... คนราศีนี้กล้าได้ กล้าเสีย แบบว่าเขาบอกรอ อาจหมดสตูดได้ ดังนั้น อย่าพาคนราศีนี้ไปบอกรอเด็ดขาด.... คนราศีนี้ไม่ชอบคนที่ มองโลก ในแง่ร้าย คนซึ่งง้อ ขำคนอมทุกข์ โดยเฉพาะพวกไร้มอง ซื่อป้อ อาโนเนะ แต่หาแปลกที่ เขาชอบ ชมคนประเภทนี้ เพื่อให้รู้สึกถึง พลัง และความแกร่ง มั่นคง แน่วแน่ ของตนเอง

เขาจะชอบเป็นคนแรกๆ ของทุกอย่าง เช่นตัวตั้งตัวตี ในการเปิดชมรมหรืออะไรแบบนี้ เป็นต้น หรือแบบว่าเพื่อนเปิดร้านอาหาร ก็อยากเป็นลูกค้าคนแรก ประมาณนั้น.... หากคนๆ นี้พบรักหรือเป้าหมาย แล้วละก็คุณสมารถ เห็นแววดา เป็นประกายได้ทันทีแบบเด่นชัด เมื่อตกหลุมรักใครสักคน เขาจะทำเหมือนว่า ไม่เคยรักใครขนาดนี้มาก่อน แบบไม่รู้ตัว เขาสามารถเป็นคน หัวใจหิวหวานจา ในนาทีนี้ และอีกนาทีหลังเป็นน้ำแข็ง เย็นชาได้ แต่ถ้ายากเป็นแฟนกัน ก็อย่าบ่น หรือ ด่า จะเป็นการไล่เขาไปทันที หากคุณมีเพื่อนผู้ชายเป็นคนราศีนี้ ก็คงไม่แปลกที่ ด่านี้จะทำท่าเหมือนเจอรักแท้ แบบไม่เคยมีรักมาก่อน แบบซ้าซาก เรื่อยๆ เพราะเขาเห็นว่า ความรักนั้น เป็นความตื่นเต้น และ ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปถึงจะออกหัก ไม่ใช่ว่าเขาจะรักไม่เป็นนะ เพียงแต่ไม่ใช่พวกออกหักฆ่าตัวตายแน่นอน หากกล้า ท้าทายตัวเอง โดยการเป็นแฟน หนุ่มในราศีนี้ อย่าไปเจอเขาตอน พอกหน้า หรือกำลังมียาแถมสิวนบนหน้า เด็ดขาด เขาชอบคนที่ พาออกสังคัมได้ แบบไม่อายุใคร น่ารัก ดูดี.... หากคนราศีนี้เป็นคนเงียบๆ ไม่ได้แปลว่าขี้อาย แต่มักจะเงียบเพราะ กำลังใช้ความคิดอยู่.... หากคุณมีโอกาสนี้ ถามแฟนเก่าของเขา แฟนเก่าจะบอกได้ว่าเขาไม่ใช่คนเงียบ หรือขี้อายเด็ดขาด.... หากผู้ชายราศีนี้รักคุณขึ้นมาจริงๆ ละก็ เขาจะไม่มีวันโกหกคุณเลย แล้วจะรู้ได้ไงว่าเขารักเราจริง? เชื่อใจตัวเอง หนอยสิ ถามได้ หากต้องการผูกมัดกับหนุ่มราศีนี้ให้สำเร็จ ก็ดีกับเขาแบบเสมอต้นเสมอปลาย อย่าเป็นอีเพ็ง อย่าหาเรื่องทะเลาะ รับรองอยู่หมัด

หากเป็นแฟน หรือคนรักอยู่แล้ว หากต้องการบอกอะไรกับเขา ก็บอกตรงๆ ไปเลย อย่าอ้อมค้อม เขาไม่ชอบเรื่องแบบน้ำๆ เขาไม่ชอบการเล่นเกมส์ แบบไลลาหาแฟน ดังนั้นให้เขาเป็นฝ่ายโทรหาคุณจะดีกว่า... เขาชอบผู้หญิง ที่มีความมั่นใจในตัวเอง

และเป็นผู้ตามที่ดีด้วย หากเขาโกรธคุณ ให้เวลาเขาเดี๋ยวก็หายโกรธเอง อย่าเข้าซี่...
เขาเป็นคนมีเพื่อนมาก และคุณควรจะเขากับเพื่อนเขาให้ได้
แต่เขาอาจจะไม่อยากคบเพื่อนคุณเลย จะเป็นแฟนกัน ตรงนี้ต้องทำใจได้

อย่าคิดผิด หากคิดว่า คุณจะทำให้เขาหึงได้ โดยการควงหนุ่มคนอื่น
เขาจะเดินออกไปจากที่ตรงนั้นทันที เมินเลยทีเดียว เพราะเขา เป็นคนมั่นใจในตัวเองมาก
และต้องเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่อง รวมทั้งในใจคุณด้วย ไม่งั้นลืมเสียเถิด

ราศีเมษ - ผู้หญิง (21 มี.ค. - 20 เม.ย.)

หากคุณกำลังรัก หรือเป็นแฟนกับสาว ราศีเมษ เต็มตัวเตรียมใจดีใจสุดๆ
และเสียใจสุดๆได้เลย เธอเป็นคนมีเรื่องทำทำ ชูระมากพอๆกับ หนุ่มราศีนี้เลย...
ผู้หญิงที่สามารถ อยู่ตัวคนเดียวได้ แบบไม่ต้องพึ่งผู้ชายเลย เป็นราศีหญิงแกร่งทีเดียว

ไม่ใช่ว่า เธอจะไม่มีชายในฝันจะบอกให้ แต่เธอคิดว่าหาที่ถูกใจไม่ได้ ก็ช่างมัน
เพราะเธอมีความสามารถที่จะทำ ทุกอย่างที่ผู้ชายทำได้ ผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำสูง
และเป็นคนมีความมั่นใจมาก ผู้หญิงที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง บริการตัวเอง เปิดประตูเอง
เพราะเธอคิดว่ารอใครมาช่วยนั้น เสียเวลาเปล่าๆ และเธอคงไม่อดทนรอใครมารองมือ
รองเทาขนาดนั้น... หากผู้หญิงราศีนี้ขอคุณออกกะก็ ไม่ใช่แปลว่าเธอให้ทหารออกนะ
แต่แปลว่า เธอคิดว่า หากรอคุณขอออกเดท อาจแก่ตายกันซะก่อน
สาวเจ้าไม่ยอมเสียเวลาหอก และเพราะความมั่นใจสุดๆของเธอ คำว่าเสียหน้า
นั้นไม่เกี่ยวข้องเลย เธอฉลาดพอที่จะไม่ถามหอก หากดูว่าคุณไม่มีใจ เพราะเธอไม่โง่

เธอชอบคนมาด COOL แบบว่าผู้ชายที่ทำท่าไม่สนใจเธอ ในบางครั้ง
เพื่อแสดงว่าเขาเป็นคนมาดมั่นใจมาก แบบหงอๆเธอไม่สน เธอชอบคาตุดตา
ท่าทีของฝ่ายตรงข้าม มันทาทายดี แต่ในขณะเดียวกัน เธอชอบความรู้สึกที่ว่า
มีคนปรารถนาเธอหลายคน เราใจดี เธอเป็นคนแบบกลามาๆ
สามารถทำอะไรแปลกแบบแตกกลุ่ม แตกชบวนท่าได้ เธอกลางกเถียงกับคนอื่น
ในความเชื่อของเธอ

สาวมั่นใจสูง ภายนอกดูแกร่งมาก แต่ลึกๆซึ้งเหงา โดดเดี่ยว... หากเธอเลิกกับแฟน
หรือคนรัก เธอจะไม่มีอาการใดๆให้เห็นเลย แต่เก็บความรู้สึกที่เจ็บปวด
เอาไว้ข้างในคนเดียว แต่ไม่นานเธอก็จะกลับมาเป็นคนเดิม ที่หัวเราะ ยิ้มเสมออีกครั้ง
เพราะเธอ มองโลกในแง่ดีและมีความ 'ศรัทธา' ในคำว่า 'รัก' นั่นเอง ผู้หญิงราศีนี้
มักมีเพื่อนชาย มากกว่าเพื่อนหญิง ดังนั้นอย่าอิจฉาหรือหึงไปเลย...
เธออาจจะเป็นคนซึ่หึงบาง แต่เธอไม่ชอบผู้ชายซึ่หึง.... เธอรักรักคำว่า 'อิสระ' ดังนั้นไม่ว่าก่อน
หรือ หลัง แต่งงาน เธอจะต้องมี อิสระ เสมอ... เธออยากให้คุณเชื่อใจเธอ
ถึงเธอจะไม่ยอมเชื่อใจคุณก็ตาม

เธอชอบเป็นฝ่าย 'ถูกเสมอ' หากต้องทะเลาะกับสาวราศีนี้ ยอมๆก็แล้วกัน หากยอมได้ก็ยอมหน่อย เธอเป็นคนแบบตรงไปตรงมา ดังนั้นหากเธอเลิกรักคุณเมื่อไร เธอจะบอกคุณตรงๆตอหน้าแบบไม่เรงใจ ไม่เสียเวลาเลย ประมาณว่า เราเลิกกันเถอะ... ตอนเธอรัก เธอก็รักจริง ตอนเลิกก็เลิกจริงๆ ไม่ได้พูดเล่นกับคุณหรอก

เธอไม่ชอบผู้หญิงที่อ่อนไหว สาวที่ไม่หน้าเป็นห่วงเลย เอาตัวรอดได้เสมอ... หากคุณป่วย เธอสามารถดูแลคุณได้ เธอสามารถช่วยคุณ แมกระทั่งให้ยืมเงินเลย... อย่ายึดความลับกับสาวราศีนี้ เธอไม่ชอบและโกรธมากหากรู้ที่หลัง.... หากเธอเศร้าใจ ให้เข้าใจเธอ และหากเธอดีใจ ดีใจไปกับเธอ เธอชอบอย่างนั้น

คุณจะไม่มีวันเบื่อสาวราศีนี้ เธอไม่ใช่คนน่าเบื่อ คุณที่สนิทกับเธอเท่านั้นที่จะรู้ว่า ภายใต้อะไร ความมั่นใจ และดูคนใจดำนั้น คือผู้หญิงที่อ่อนไหว บอบบาง... เธอเป็นคนสนุก พูดเก่ง ออกจะพูดมากนิดหน่อย ชอบแหยคนอื่น แต่หากเธอไม่มีคู่สนทนาที่ดี หรือให้เธอพูดอยู่คนเดียว เธอก็เฉยเหมือนกัน เพราะน่าเบื่อเกินไป

เธออาจมีอาชีพ หรืองานหลายอย่าง เพราะเธอคิดว่า เธอทำได้เท่าผู้ชาย... อยาเสนองานให้เธอทำเด็ดขาด สาวราศีนี้หากตอนมีรัก เธอสามารถลางาน เพื่อมาพบคุณโดยเฉพาะ แต่ไม่นานก็บังานเหมือนเดิม เตรียมตัวเตรียมใจที่จะมีชีวิตคู่กับ 'ผู้หญิงทำงาน Working Woman' หากพร้อมก็อยู่กันได้สบาย

หากเธอโกรธ ละก็ หาหลุมหลบภัยได้เลย ประมาณว่า เฮอร์ริเคน 'Hurricane' ลง! เธอเป็นคนโกรธง่าย หายเร็ว ไม่ใช่พวกชอบแค้น... ในกลุ่มเพื่อน อาจมองดูเธอเหมือน 'One of a guy', แบบว่าไม่เห็นเธอปวกเปียกเป็นหญิง แต่เนื้อแท้เธอไม่ใช่คนท้าวๆ แต่หญิงเต็ม 100%... เธอเป็นคนเสียใจง่าย ดังนั้นทำตัวดีๆกับเธอหน่อย หากเธอรักคุณจริง คุณจะโชคดีมาก เพราะเธอจริงจัง เป็นคนไม่น่าเบื่อ... คุณต้องเข้าใจด้วยว่า บางครั้ง ความมั่นใจที่สูงมากของเธอ ทำให้เธอดูเหมือนเจ้านาย มากกว่าแฟน

ราศีพฤษภ - ผู้ชาย (21 เม.ย. - 20 พ.ค.)

หนุ่มราศีพฤษภ จะมีดวงตากลมสวย มีโครงหน้าส่วนกรามที่เด่นชัด... เขาเป็นนักฟังที่ดี และเป็นคนเข้าใจอะไรง่าย และเข้าใจลึกซึ้ง เขาสามารถรู้ว่าคุณจะพูดอะไร ก่อนที่คุณจะพูดอีก เขาเป็นคนที่ชอบสันนิษฐาน และชอบลุ่มหลงตัวเอง เขาจะเป็นคนค่อนข้างตัวใหญ่ แต่หูเล็ก เขาจะเป็นคนค่อนข้าง มีสีผมเข้ม ตาสีเข้ม ลักษณะเด่นเพิ่มเติมคือ ลำคอสั้นแข็งแรง ไหล่กว้าง มีกล้ามเนื้อ มีแข็งแรง...

หากเปรียบเทียบกันขนาดเดียวกัน เขาก็จะมีมือที่แข็งแรงกว่า
มือของเขานอกจากแข็งแรงแล้ว ยังสามารถดูแล และปกป้องหญิงที่เขารักได้ด้วย

หนุ่มราศีนี้จะมีหุ่น เหมาะสมกับน้ำหนัก เขาจะเป็นคนก้าวเดินอย่างมั่นใจ และก้าวยาว
เขาเป็นคนก้าวเดินอย่างระวัง ลักษณะเดินนี้ ยังมีผลต่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่
วอกแวกกับเหตุการณ์ในอดีต และปัจจุบันอีกด้วย เขามองอะไรด้วยความสุนทรี
มันมาได้อย่างไร ทำขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นหากคุณเห็นเขามองตึกที่กำลังก่อสร้าง แบบสนใจ
ไม่เบื่อ ก็ไม่แปลกเลย

นักเต้นไฟด้วย... เขาเป็นคนระวังโดยสัญชาตญาณ ดังนั้นแม้แต่ขณะที่เต้น เขารู้ว่า
อะไรอยู่รอบข้างเขาหมดแล้ว ก่อนที่เต้นออกไปแต่ละก้าว
สีโปรดของเขามักเป็นสีโทนเขียว คุณอาจเห็นเขาใส่เสื้อเขียวอ่อน กากี ฟ้าย หรือ น้ำตาล...
ใน 12 ราศี เขาเป็นคนที่มีความสุข ในการเป็นเจ้าของ ของล้ำค่า ของสวยๆมากที่สุด
และจะถนอมมันมาก ถึงแม้อาจเป็นแต่ลูกแมว ที่ซื้อมาจากฝรั่งเศสก็ตาม
เป็นดวงดีของหนุ่มราศีนี้ ที่ไม่ค่อยต้องออกแรงจับสาว
สาวๆมักจะมาเองแบบไม่ต้องเชิญเลย เขาชอบรับแขกในบ้านของตัวเอง
มากกว่ารับแขกที่บ้านของแขกเอง เขาชอบเป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่มคน
หากต้องการให้คนอื่นๆช่วยคุณ คุณต้องไปหาเขาเอง

เขาชอบใช้ชีวิตอย่างมั่นคงแต่เรียบง่าย การตัดสินใจแต่ละอย่าง เขาต้องแน่ใจเสียก่อน
แล้วต้องคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น เขาจะไม่ทำสิ่งที่เขาไม่มีความสนใจ
เขาทำอะไรแบบรอบคอบ แต่ในความเป็นจริง เขาที่เรียสจริงจังเกินไป
เขาเป็นคนรักความสงบ และบรรยากาศเงียบๆ ดังนั้นเวลาว่าง เขาจะอยู่บ้าน
ไม่ค่อยออกไปหาเรื่องหรือผจญภัย หนุ่มที่รักธรรมชาติ เขาชอบพื้นที่จะมีบ้านที่เงียบสงบ
ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ หรือไม้ก็บ้านชานเมือง บ้านในต่างจังหวัด

เขาจะปล่อยให้คุณมีอิสระ แต่เฝ้าดูอยู่ห่างๆ หากคุณทำอะไรเกินเลย
เขาจะมองดูคุณแบบเย็นชา ดีเยี่ยมมาเลย คนรักที่แสนสมบูรณ์แบบหรือ perfect ที่สุดใน 12
ราศี เพราะไม่มีอะไร ที่เขาทำให้คนที่เขารักไม่ได้ เขาไม่ยอมและไม่มีการยอม
ให้คนหัวเราะเขา หรือคิดว่าเขาเป็นตัวตลก เขาจะเป็นคนยอมซื้อ ความสะดวกสบาย
ตามที่เขาคิดว่าคุณค่า เขาชอบสาวที่แต่งตัวเนียบ เรียบร้อย ดังนั้นหากเป็นแฟนหนุ่มราศีนี้
อย่าแต่งตัวบ๊องๆ เพราะทำให้เขารู้สึกเสียหน้ามาก หนุ่มโรมานติกคนนี้
สามารถเต้นรำกับคุณ ไตแสงจันทร์ได้ อะไรจะปานนั้น เมื่อเขามีความรัก หน้าจะบานสดใส
มองออกได้ง่ายมาก เขาจะไม่พูดออกมา คุณอ่านจากสีหน้าเขาเองก็แล้วกัน

ราศีพฤษภ - ผู้หญิง (21 เม.ย. - 20 พ.ค.)

สาวหุ่นบาง มาดมั่น เจียบ แต่หากเธอโมโห มาดน้ำแข็งของเธออาจกลายเป็นเปลวไฟได้ เธอมีความมั่นใจสูง และสามารถทำงานได้ดีกว่าผู้ชายบางคนเสียอีก ในความรู้สึกของเธอ ผู้หญิงไม่ใช่แค่ ดอกไม้ประดับบาน หรือ ออฟฟิศ และไม่ใช่เพศที่อ่อนแอที่ต้องการผู้ชายมาเป็นเกาะป้องกันตัว เธอชอบที่จะเป็นผู้คุมสถานการณ์ และชอบอารมณ์อ่อนไหวของเธอไว้ เธอไม่ใช่คนที่ชอบเปลี่ยนแปลงคนอื่น แต่เธอจะพยายามรับคนๆนั้นในแบบที่เขาเป็น ถ้าเธอไม่ชอบใคร เธอจะไม่บ่น ไม่ว่าแต่ไม่มองหน้าเลย

เธอไม่ชอบของปลอมๆ เทียมๆ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ เพราะเธอคิดว่ามันไม่จริงใจ หากให้ดอกไม้เธอ ให้ดอกไม้สด เธอชอบความสดและกลิ่นของมัน... เธอชอบผู้ชายที่ใส่เครื่องหอมพวก โคลโลญจน์หลังโกนหนวด หากคุณเป็นประเภทใส่ กางเกงยีนส์ 30 วันซักที หรือ รองเท้าผ้าใบเนาๆเหม็นๆ ไม่ตอไปเสนอหน้าจีบสาวราศีนี้เลย

เธอชอบเสียงเพลง และธรรมชาติ จะมีหลุดจากกรอบนี้ก็น้อยมาก สาวราศีนี้เป็นพวกชอบไปปฎิบัติงานข้างน้ำตก หากคุณเป็นคนไม่มีเวลาพาเธอออกไป สัมผัสธรรมชาติ หากไปตกปลาก็พกเธอไปด้วยก็แล้วกัน. เธอไม่ใช่ผู้หญิงซีหึ่ง แบบ สาวราศีเมษ หรือ สาวราศีสิงห์ แต่อย่าล้าเสนก็แล้วกัน โกรธขึ้นมาก็กองเพลิงตีๆนี้เอง เธอไม่ชอบการเสียหน้า โดยเฉพาะในที่สาธารณะ... สาวราศีนี้ชอบแต่ตัว แต่งหน้าแบบสมบุรณ์แบบที่สุดในแบบฉบับของเธอ ตอนเธอลังแต่งองค์ อย่างเล่ง

สาวที่มีเป้าหมายในชีวิต เธอจะไม่สนว่าคุณจะจบปริญญาเอกมาหรือเปล่า หากเธอคิดว่าคุณไม่ฉลาด เธอไม่สนคุณวันยังค่ำ เธอชอบคุณฉลาด และไม่วัดคนที่ปริญญา หากคุณพิสูจน์ว่าคุณมีคุณสมบัตินี้ไม่ได้ ขึ้นรถเมล์ไปจอดป้ายหน้าใดเลย เธอไม่ชอบผู้ชายขางฝัน ที่พูดสวยหรู แต่ไม่ลงมือทำ อย่าเสียเวลาบอกเธอว่า 'คุณทำอย่างนี้ เพราะใครๆเขาก็ทำ' หรือ 'คุณน่าจะทำแบบนี้ มันดีกับคุณ' เพราะเธอจะทำในสิ่งที่เธออยากจะทำเท่านั้น เธอเป็นคนมีระเบียบ เรียบร้อย หากห้องพักหรือบ้านของคุณรกเป็นเลาหมู อย่าพาเธอไปเด็ดขาด หากพาสาวราศีนี้ไปเที่ยว หรือ ออกเดท แต่งตัวสะอาด เรียบร้อย ตัดเล็บมือ เทาให้สะอาด ไม่งั้น เดทแรกอาจเป็นเดทสุดท้ายของคุณ

เธอเป็นพวกสาวมั่น ดังนั้นจะไม่ค่อยขี้นุ่ ไม่รู้คาญหู เธอเป็นพวก ซ้ำๆได้ปล้าเล่มงาม... เธอเป็นคนที่ให้เกียรติคุณเสมอ และจะไม่ทำให้คุณเสียหน้าในที่สาธารณะ หากคุณทำอะไร เธอจะช่วยคุณเต็มที่

เธอช่วยช่วยคนอื่น แบบไม่หวังผลตอบแทน หากเธอเอ่ยปากของความช่วยเหลือ แต่ไม่ได้แลวละก้อ เธอจะรู้สึกผิดหวังมาก เธอเป็นคนตั้งความหวังมาก เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อ 'ดวง'. หากเธอเป็นศรีภรรยาของคุณ รับรองว่า บ้านคุณจะสะอาด เรียบร้อย มีระเบียบ อาหารเย็นตรงเวลา อร่อย หากพ่อ-แม่คุณมาเยี่ยมบ้าน จะทิ้งไปเลย เธอเป็นประเภท 3 in 1 คือ แม่ที่ดี แม่บ้านที่ดี ภรรยาที่ดี แบบที่เรียกได้ว่า 'happily ever after' หรือจบแบบนิทาน ที่มีความสุขตลอดไปเลย

ราศีเมถุน - ผู้ชาย (21 พ.ค. - 21 มิ.ย.)

หนุ่มราศีนี้ มีหน้าผอมยาว แต่ได้*ส่วน หน้าผากสูงและฉลาด เขาเป็นคนคล่องแคล่วว่องไว จนดูเหมือนคนหนึ่งหรือยืนไม่ติดที่ ลักษณะหน้าจะมี จมูกขนาดกำลังพอดี ริมฝีปากบาง พูดเร็วและพูดเก่ง หนุ่มราศีนี้คิดเร็วกว่าพูดเสียอีก เมื่อไรเขาเริ่มพูด เขาจะพูดไม่หยุดเลย เหมือนพระเจ้าประทานปากมาให้เขา เกิดมาเพื่อพูดแทบ... หนุ่มราศีนี้ชอบไวผมสั้น ชอบกีฬา เขามักเป็นคนสูง ไม่อ้วน การเคลื่อนไหวรวดเร็ว หรือเราเรียกว่าแบบ 'Hyperactive'.

ชายที่มีนิ้วยาวเรียว พวกเขาชอบเคาะโต๊ะ แบบไม่รู้ตัว ไม่ก็ต้องจับโน่น จับนี่อยู่ตลอด ประเภทมือวางก็ขี้อึดขี้นอง หรือขยำกระดาษ หนุ่มที่ชอบหิวผม และใช้เวลาหิวผมได้นานๆด้วย ผู้ชายที่รักความสะอาดแบบนี้จะมีเล็บมือ เล็บเท้าที่สะอาด สาวๆที่ชอบหนุ่มอนามัย ไฮยีนส์ จะชอบหนุ่มประเภทนี้

ชายผู้ชอบมีตุ้มเสื้อผ้าใหญ่ๆ เสื้อผ้าทั้งหมดดูอยู่ที่เดียวกัน เขาเป็นพวกไม่ทิ้งของเลย ดังนั้นเสื้อที่ไม่ใส่ก็ไม่ทิ้ง แขนวนไวอย่างนั้นแหละ ถึงไม่ทิ้งของเก่า ก็ยังซื้อของใหม่ด้วย เขาต้องแน่ใจว่าเขาไม่ตกแฟชั่น คนที่สามารถแต่งตัวดีได้ ด้วยเงินน้อยนิด... คนขี้อือ เขาอาจเปื้อน ชุดโปรูด หรือ น้ำหอมโปรูดก็ได้ คนที่พิถีพิถันต่อการใช้ สบู่ น้ำหอมเป็นที่สุด ประมาทวากลินไมเขาทางกันยังไม่ได้เลย

หากคุณควงหนุ่มราศีนี้ คุณอาจคิดว่าคุณควงหนุ่ม 2 คน 2 บุคคลิก ต้องคอยเดาอารมณ์ตลอด ตอนเขาทำอะไรสักอย่าง คุณไม่รู้ว่ เขาทำเพราะหน้าที่ หรือเขาทำเพราะอยากทำกันแน่? คนที่เปลี่ยนใจไว พอกๆกับเปลี่ยนรองเท้า และเปื่อง่าย... คุณสมบัติพิเศษของหนุ่มราศีนี้ก็คือหากเขาอ่านหนังสือ เขาสามารถอ่านแบบลวกๆ และเขาใจมันได้ดีเสียด้วย แต่เพราะเป็นคนขี้อือ เขามักจะไม่อ่านหนังสือทั้งเล่ม หากเขากำลังอ่านหนังสือทั้งเล่ม เขาต้องกำลังโดนอิทธิพล ของราศีอีกครอบงำอยู่

เขาเกลียดตารางปรัจำที่จำเจ งานแบบเหมือนกันทุกวันมันน่าเบื่อสำหรับเขา เป็นคนไม่คอยตรงเวลา เขาจะตรงต่อเวลา หากคิดว่าสำคัญและจำเป็นจริงๆ หากเขามาสายไม่ใช่เพราะเขาลืมเวลา แต่เพราะมั่งมีอะไรระหว่างทาง ที่เขาสนใจมากกว่า เขาชอบแสดงสิ่งที่เป็นตรงกันข้าม กับสิ่งที่เขาจะทำจริงๆ นักพูดที่ดีเหมาะจะเป็นนักการเมือง

หรือนักการทูต มีเสน่ห์ดึงดูด หากเขาเป็นนักเขียน
เขาสามารถเขียนหนังสือยอดเยี่ยมติดอันดับได้

คนที่ชอบค้นคว้าหาความจริง ศึกษาตัวเองอยู่เนืองๆ เขาจะไม่มีวันพอใจใน ความสำเร็จ
ชื่อเสียง หรือเงินของเขา เพราะเขามักคิดว่า น่าจะได้มากกว่านี้เสมอ
เขาจะค้นหามันต่อไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่รู้ว่า เป้าหมายคืออะไร จบตรงไหน
หรือเขาจะมีความพอใจในจุดไหน

ผู้หญิงที่มีความรัก มักต้องการความรู้สึกมั่นคง มั่นคง แต่หากคุณต้องมีแฟนเป็นหนุ่มราศีนี้
ต้องรู้จักคำว่า อยู่คนเดียวบ้าง เขาจะมาหาคุณเมื่ออยากมาเท่านั้น เขาไม่รู้อะไร
วันๆไปทำอะไรมา ถ้าคุณรักเขา ปรับตัวให้เข้ากับเขาในเรื่องนี้

มีแฟนเป็นคนแบบนี้ เหมือนมีแฟน 2 คน 2 แบบ คือวันนี้เขาอาจโทรมา
บอกคุณว่ารักคุณมากแค่ไหน แต่พรุ่งนี้อาจโทรมา บอกว่า ที่นัดกันไว้ ยกเลิกไปก่อน...
หากเขาอารมณ์ไม่ดี เขาอาจบอกว่า เขาไม่ชอบชุดที่คุณใส่อยู่ ทั้งๆที่ชุดนี้ เขาเคยบอกคุณว่า
ใส่แล้วเซ็กซี่ดีมาก อย่าไปถามเขาว่าทำไมเป็นอย่างนั้น
เพราะเขาไม่มีคำตอบให้คุณเหมือนกัน พอเขาอารมณ์ดี เขาจะลืมนึกเรื่องเมื่อกี้
พาคุณออกไปทานอาหาร แบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

คุณจะหวังว่า ผู้ชายคนนี้เป็นแบบนี้ และจะเป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ได้
เขาจะเปลี่ยนไปแค่นั้นก็แล้วแต่คุณเอง ดีขึ้นหรือเลวลง หากคุณชอบความเสี่ยง
เรื่องตื่นเต้น ท้าทาย คุณชอบหนุ่มแบบนี้แน่ ความลึกลับของเขาจะลึกลับอยู่เช่นนั้น...
คุณจะไม่มันวันเห็นเขา หลงรักคุณแบบหัวปักหัวปำ หรือไม่สนใจคุณเลย แต่แบบเรื่อยๆ
เย็นๆ

เขาไม่มีทางทิ้ง หรือเลิกกับคุณ หากเขาพิศวงในตัวคุณ หรือคิดว่าคุณเป็นปริศนา
เพราะเขาจะอยู่กับคุณเพื่อแก้ปริศนานั้นๆ

ราศีเมถุน - ผู้หญิง (21 พ.ค. - 21 มิ.ย.)

ผู้หญิงหน้าตาดี ที่มีสมอง คุณที่น่าสนใจมาก เธอเป็นคนฉับเฉงว่องไว
นิ่งหรือยืดยาวนานๆไม่ได้ เธอสามารถทำหลายๆอย่างๆได้พร้อมกัน และทำได้เร็ว
หากคุณเป็นแฟนกับผู้หญิงราศีนี้ คุณจะรู้สึกเหมือนมีแฟนหลายคน
คุณไม่สามารถมุดมิดเธอแบบตรงๆได้ ด้วยคำว่า 'รัก' เธอแสร้งว่ารัก
แต่มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญในชีวิต สำหรับเธอ อยากเป็นแฟนเธอ คุณต้องปรับตัวเองให้เข้ากับ
หลายลักษณะของเธอ

สาวช่างฝัน ที่มีฝันหลายอย่าง เธอชอบที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แม้ว่าเธอจะเป็นพวก 2 ลักษณะ 2 บุคลิกในคนเดียว เธอก็ยังเป็นคนที่มิใช่ในเรื่องของความรัก
อยากชนะใจเธอ ต้องไขกำลังภายในหน่อย แมวเธออาจคิดว่าคุณฉลาด และชอบคุณ
เธอก็ยังตรวจหา จุดบดพร่องของคุณอยู่ดี เพราะมันเป็นธรรมชาติของเธอไปเสียแล้ว

เธอสามารถมีหลายอารมณ์พร้อมๆกัน โดยที่คุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำ เธอสามารถรู้เรื่อง
เหมือนนกน้อยเพื่อให้คุณสบายใจได้ เธอสามารถคุยกับคุณได้ทุกเรื่อง ทุกหัวข้อสนทนา
คุยกับเธอไม่เคยเบื่อ เธอสามารถทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกได้
เธอสามารถทำให้คุณคิดว่า เธอต้องการความห่วงใยของคุณ
แต่เมื่อใดเธอต้องยื่นช่วยตนเอง เธอยืนเองได้อย่างมั่นคงและเด็ดเดี่ยว

ผู้หญิงที่สามารถเป็นเพื่อนที่แสนดี และคุยได้ด้วยทุกเรื่อง เธอเข้าร่วมกิจกรรมกับคุณ
ด้วยพลังเท่าๆกับคุณได้ สาวไหวพริบสูง เรียนและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่าย
หากเธอเห็นโครงการของคุณ เธอสามารถให้คำแนะนำดีๆได้.... ถ้าเธอคิดว่า
คุณไม่ต้องการเธอขนาดนั้น เธอจะทำตัวเหมือนเพื่อนที่ดีของคุณแทน
แบบสาวมั่นจริงๆ

ผู้ชายตกหลุมรักสาวราศีนี้ได้ง่ายๆ การเปลี่ยนแปลง และ อารมณ์ที่แปรปรวน
ของเธอเป็น 'เสน่ห์' เธอสามารถหัวเราะ และเจียบใจแทบจะในเวลาเดียวกัน
เธอต้องการความรักแท้แค่ 1 เดียว แบบเจ้าชายในฝัน...
เธอหวังมากจนเรียกได้ว่าหวังมากเกินไป เธอจะฝันถึงอัศวินม้าขาว แม้แต่ตอนที่
เธอกำลังควงชายหนุ่มอยู่... เธอสามารถกำลังควงชายหนุ่ม และไปชอบคนอื่นอีกได้
หากเลิกกับผู้ชายเธอก็ลืมง่าย เพราะการเลิกคือการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงคือ
วิถีชีวิตของเธอ... สาวราศีเมถุน ทำให้คุณอกหักมากกว่าสาวราศีอื่น
เพราะความเป็นคนช่างฝัน เธอใฝ่คว้าความรักแบบเทพนิยายเสมอ ดังนั้นชีวิตรัก
มักซับซ้อน ไม่วุ่นวาย

เธอไม่ชอบเขียนจดหมายยาวๆ ถ้าส่งจดหมายให้เธอและหวังให้เธอตอบ อย่าหวังดีที่ว่า
เพราะเธอเป็นคนหลายบุคลิก หลายความคิด การเขียนเหมือนหลักฐานถาวร
ซึ่งเธออาจเปลี่ยนใจได้ทีหลัง เธอเชื่อว่า พรุ่งนี้จะไรก็เปลี่ยนได้เสมอ

สาวที่มีพรสวรรค์เรื่องภาษา สาวราศีนี้มักพูดได้มากกว่า 1 ภาษา... หากเธอต้องว่าหรือตีคุณ
เธอจะไม่บอกแบบตรงๆ เธอจะพูดอ้อมจนเข้าใจเรื่อง ที่เธอต้องพูดจนได้
โดยไม่ทำให้คุณรู้สึกโกรธ เธอเป็นคนไม่พูดโกหก

เธอเป็นคนที่ทำงานหนัก พักเป็นครั้งคราว เธอจะเบื่อสภาพแวดล้อม มากกว่าเบื่องาน เธอไม่เคยพอใจงานที่เธอทำ ชื่อเสียงที่เธอมี หรือเงินที่หาได้ เธอคิดว่า เธอต้องได้มากกว่านั้น อย่าถามเธอว่า จุดไหนหรืออะไรที่เธอคิดว่าพอใจ เธอไม่รู้และไม่มีคำตอบ

หากรู้จักหรือสนิทกับเธอ เธอจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณ อยู่เคียงข้างคุณ สาวช่างฝันคนนี้ ชอบที่มีจะมีคู่ เดินเคียงบ่า เคียงไหล่ ไปพร้อมๆกับเธอ